

แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศส่งเงินกลับบ้านกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม 2567



ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas: BSP) เผยว่า แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (Overseas Filipino Workers: OFWs) ส่งเงินกลับประเทศเป็นมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับมูลค่า 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ 3.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

BSP ระบุว่า การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินโอนโดยผ่านแรงงานบนบก (Land - based) ที่มีสัญญาจ้างงาน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งมีมูลค่า 2.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7) ขณะที่เงินโอนโดยผ่านแรงงานในทะเล (Sea - based) และแรงงานบนบก ที่มีสัญญาจ้างงานน้อยกว่า 1 ปี มีมูลค่า 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4) โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม - สิงหาคม) ยอดเงินโอนกลับประเทศรวมมูลค่า 2.47 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากมูลค่า 2.40 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

นาย Michael Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Rizal Commercial Banking Corp. กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับช่วงเปิดเทอมการศึกษา รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเปโซกับเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงในเดือนสิงหาคม (อยู่ที่ระดับ 56 - 57 เปโซต่อเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 58 เปโซต่อเหรียญสหรัฐฯ) ทำให้มูลค่าเปโซที่ OFWs ในต่างประเทศส่งกลับประเทศลดลง ทั้งนี้ การส่งเงินกลับประเทศของ OFWs คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากครอบครัวในฟิลิปปินส์ยังคงต้องรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่าอาจถูกหักล้างโดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเปโซที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินที่โอนผ่านระบบธนาคาร (Cash Remittances) ในเดือนสิงหาคม 2567

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

มีมูลค่า 2.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่า 2.80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า การเติบโตนี้เกิดจากการขยายตัวของเงินโอนกลับทั้งจากแรงงานบนบกและแรงงานในทะเล โดยแรงงานบนบกส่งเงินเป็นมูลค่า 2.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9) ขณะที่แรงงานในทะเลส่งเงินมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7) ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2567 โดยยอดเงินโอนผ่านระบบธนาคารรวมมีมูลค่า 2.22 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากมูลค่า 2.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อนหน้า โดยแหล่งเงินโอนกลับประเทศหลักมาจากสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 41.3) สิงคโปร์ (ร้อยละ 7) และซาอุดีอาระเบีย (ร้อยละ 6.1) นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเงินโอนกลับประเทศจากสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา กาตาร์ ไต้หวัน และเกาหลี โดยแรงงานฟิลิปปินส์ ในต่างประเทศยังคงเป็นกลุ่มแรงงานที่ส่งเงินกลับประเทศมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากอินเดีย เม็กซิโก และจีน โดยมีมูลค่ารวมกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์ *The Philippine Star*

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- รายได้จากการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWs) มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่จำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากแรงงานย้ายถิ่นฐานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นแหล่งสำรองเงินตราต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยในปี 2567 ยอดเงินส่งกลับประเทศของ OFWs คาดว่าจะมากกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของประเทศ โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม-สิงหาคม) มีมูลค่า 2.47 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมียอดส่งเงิน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2566 ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกเข้าสู่ฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในอนาคต และผู้ประกอบการควรติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
ตุลาคม 2567

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ